



## วันกองทัพไทย

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติในการร่วมอวยพรเนื่องในโอกาสวันกองทัพไทย 18 ม.ค. 2564ซึ่งในวันนี้เมื่อประมาณ 400 ปีก่อน เป็นวันที่อดีตกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของประเทศไทย สมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้ทรงกระทำยุทธหัตถีเพื่อรักษาเอกราชของประเทศไทย และได้ทรงแผ่อำนาจของราชอาณาจักรไทยให้กว้างใหญ่ไพศาล และเพื่อเป็นการรำลึกถึงวาระในการทำศึกดังกล่าว กระทรวงกลาโหมจึงกำหนดให้วันที่ 18 ม.ค. ของทุกปีเป็นวันกองทัพไทย

ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น อารังสัมพันธ์ภาพอันอบอุ่นมาอย่างยาวนานโดยมีความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างพระราชวงศ์ทั้งสองประเทศเป็นพื้นฐาน มีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่ดีโดยเฉพาะความสัมพันธ์ด้านการทหารนั้นได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยผ่านความร่วมมือในหลายเวทีและหลายระดับ อาทิเช่น การส่งกำลังพลเข้าร่วมการฝึก Cobra Gold เป็นประจำทุกปี การสนับสนุนที่นึ่งการศึกษาให้กับทหารไทย ทั้ง 3 เหล่าทัพอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะหลักสูตรโรงเรียนนายร้อยรวมเหล่าญี่ปุ่นนั้นมีผู้จบการศึกษาจากสถานที่แห่งนี้แล้วกว่า 200 นาย และได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีไทย-ญี่ปุ่น มาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในปีนี้ ผชท.ทั้ง 3 เหล่าทัพนั้นได้จบการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยรวมเหล่าญี่ปุ่น ได้มีโอกาสกลับมาสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับญี่ปุ่นและกับมิตรประเทศอื่นๆ ด้วย กระผมในฐานะผู้ช่วยทูตทหารไทย ณ กรุงโตเกียว ขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องจากใจจริงมา ณ ที่นี้

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 นั้นเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิตต่อทุกคนทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยแต่อย่างไรก็ตามกองทัพไทยยังคงทุ่มเทและให้ความร่วมมือกับรัฐบาลและภาคพลเรือนในการดำเนินมาตรการป้องกันต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือประชาชนคนไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้พร้อมทั้งมีการปรับตัวในการดำเนินกิจกรรมทางทหารเพื่อให้สามารถดำรงไว้ซึ่งเป้าหมายในการป้องกันประเทศและการพัฒนาขีดความสามารถในการป้องกันประเทศตลอดจนความร่วมมือกับมิตรประเทศภายใต้กรอบมาตรการที่รัฐบาลกำหนดอย่างเต็มความสามารถ

สุดท้ายนี้กระผมขออวยพรให้ทุกท่านและครอบครัวมีสุขภาพแข็งแรง ปลอดภัยจากไวรัส COVID-19 และกลับมาใช้ชีวิตตามปกติอีกครั้ง ขอขอบคุณครับ

นาวาอากาศเอก ธนศักดิ์ บุญถนอม  
ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศและรักษาการผู้ช่วยทูต  
ฝ่ายทหารประจำกรุงโตเกียว

นาวาเอก เอกชัย สุวรรณโณ  
ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ  
ประจำกรุงโตเกียว

พันเอก วิฑูรย์ จิระวัฒน์นะภักดิ์  
ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก  
ประจำกรุงโตเกียว

สำนักงานผู้ช่วยทูตทหารไทย ณ กรุงโตเกียว